

## แกงตำไม้โดน ก็ต้องว่ากันที่ ของสูง ... (KAMART)

### ที่มาที่ไป ...

กราฟราคา ของหุ้นวันนี้ ต่างจากหุ้นวันวาน แบบตรงข้ามกัน จะเรียกว่า โดยสิ้นเชิงก็ว่าได้... ก็จะมีเรียกว่า เล่นของสูง อีกแล้ว ก็ไม่ผิด แปลกใจเล็กๆ ที่ราคาหุ้นต่ำๆ หลายตัว ไม่ขยับขึ้นซักเท่าไรเลย ก็จะมี วันวานนั้นแหละที่เริ่มขยับ ไม่ว่าจะเป็น IVL PTTGC IRPC ซึ่งสามตัวนี้ ราคาในรูปแบบการแกว่งตัวที่คล้ายๆ กัน แต่ดูออกไปในรูปแบบเชิงลบ จึงไม่น่าจะมีใคร(หมายถึงรายย่อย) เข้าไปเก็บ จึงอาจจะเห็นได้ว่า รายใหญ่อาจจะกำลังนั่งเก็บของอยู่ก็ได้ รูปแบบราคาที่เป็นเชิงลบที่เห็น จึงไม่ลงต่อไปตามที่น่าจะเป็น... แล้วดูอาการวันวานนั้น ดีไม่ดี อาจจะ กลับมากกระชากขึ้นสวนรูปแบบราคาที่เป็นเชิงลบนั่นเลยก็เป็นไปได้... ลองว่ากันตามเกมนะครึบ หากจะเอาตลาดขึ้นต่อเนื่องนั้น หุ้นหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคาร หรือกลุ่มสื่อสาร ก็ได้ขึ้นมาที่แพงจนไม่กล้าจะมีรายย่อยเข้าไปซื้อ ถ้าจะซื้อ ก็ขอย่อลงมาหน่อย... ช่วงที่ย่อลงมานี้แหละ ที่น่ากลัวว่า รายใหญ่ หรือผู้เล่นกลุ่มใหญ่ จะปล่อยของให้ แล้วหันไปซื้อ หือใส่ราคาของหุ้นใหญ่ ราคาต่ำๆ ที่เขาอาจจะแอบเก็บไว้บ้างแล้วก็ได้ เพื่อจะได้ลาก ตลาด หรือ SET Index ให้ขึ้นได้ต่อไป... ไม่ว่าจะเป็น PTT PTTEP PTTGC TOP BANPU IVL IRPC หุ้นเหล่านี้ ราคาต่ำๆ แถมทำท่า ทำทางจะเริ่มขยับ สวนทางกับรูปแบบราคาเชิงลบที่เป็นอยู่... ดังนั้น หากจะมองหุ้นกลุ่มต่อไป สงสัยต้องมามองกันที่หุ้นใหญ่ ราคาต่ำๆ กัน ในกรณีที่ว่า SET Index ไม่น่าจะลงแล้ว เพราะเริ่มจะตีตัวออกห่าง ระดับ 1210 ไปเรื่อยๆ ... เรื่องนี้ เดี่ยวมาว่ากันต่อ ในวันต่อไป

### KAMART – รูปแบบราคา ระยะไหน ก็ดูดี ...

**แนวโน้มระยะสั้น ... (ภาพบน)** แบบนี้ คงไม่ต้องบอกว่า เป็นรูปแบบราคาอะไร ยิ่งถ้าดูรูปแบบ Volume ด้วยแล้ว ก็น่าจะใช่ คือ หากวันนี้ ไม่ต่ำกว่า 5.50 เสียก่อน เราก็อาจจะได้เห็นการกระชากขึ้น แรงแรง ตามมาได้ หรือ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะมีเห็นพื้นที่ 6.5-6.8 ได้

**ภาพโครงสร้างหลัก ... (ภาพล่าง)** แล้วถ้าเจอโครงสร้างนี้ การผ่านระดับ 5.5 นั้น ก็ถือว่ามีนัยสำคัญ... หากไม่พลิกลงมาต่ำกว่านี้ การจะมองยาวๆ หรือ การขึ้นแบบยาวๆ เหมือนในรอบที่เคยทำมานั้น ก็อาจจะหวังได้...เรียกว่า ถ้าคำนวณจากโครงสร้างที่เห็นนี้ จะเอาตัวเลข เห็น 2 หลัก ก็ไม่ผิด แต่ระยะเวลา ก็ต้องให้เขาบ้าง (อาจ 2-3 เดือน)

**สรุปการให้คำแนะนำ ...**แนวโน้มโดยรวมๆ ให้เป็นเชิงบวก

**กลยุทธ์ ...** ไม่ต่ำกว่า 5.50 เท่านั้น... หากจังหวะ ชื้อ แล้วถือรอขาย

